

รายชื่อบุคลากร สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 แบบท่ายประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
 สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ลงวันที่ ๒๕/๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสมพงษ์ ชัยโอภาณนท์	นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านโภชนาการ) ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	
๒	นายกิตติพงษ์ แซ่เจ็ง	นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)	
๓	นางอัมพร จันทวิบูลย์	นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านสุขาภิบาล)	
๔	นางวิมล روما	รก. นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)	
กลุ่มสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ			
๕	นางศรีวรรณ ทวางค์มา	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)	
๖	นางสาวเบญจมาพร เมืองหนองหัว	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๗	นางสาววรินทร์ทิพย์ สันทัด	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๘	นางสาวนภัส ธรรมบำรุง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๙	นางสาวฉันทฎาภรณ์ พิบูลย์พล	นักประชาสัมพันธ์	
๑๐	นางสาวโยทกา ผ่องไสยา	นักวิชาการสาธารณสุข	
๑๑	นายธรรมรัฐ มณสวัสดิ์	พนักงานธุรการ ส๓	
๑๒	นางอรชา ตะกรุดเงิน	พนักงานธุรการ ส๓	
๑๓	นางสาวศุภวรรณ เสนาสี	พนักงานธุรการ	
กลุ่มสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์			
๑๔	นายไพรัช ดันอุด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	
๑๕	นางสาวสุภัทรรดา ศรีทองแท้	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๑๖	นายปรัชญา ต่านกลาง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
๑๗	นางสาวบัวจันทร์ กระจ่างจิตร	นักวิชาการเงินและบัญชี	
๑๘	นางกาญจนาวัลี ใจมั่น	นักจัดการงานทั่วไป	
๑๙	นายอนรรฆ คล้ายคลึง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๒๐	นางผการัตน์ ศรีเข็ม	พนักงานธุรการ ส๓	
๒๑	นายประเสริฐ นาคสิทธิ์	พนักงานขับรถยนต์	
๒๒	นายเสรีภาพ เข้มเงิน	พนักงานขับรถยนต์	



สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Office of Senior Advisors Committee

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานดังกล่าว สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัย ไม่ให้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคน และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานเพื่อมิให้มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นายสมพงษ์ ชัยอภินันท์

นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านโภชนาการ)
ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ